

## TỔNG QUAN LĨNH VỰC

# HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH CẤP TỈNH

### Về Dự án GREAT

Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch (GREAT) giúp hỗ trợ tăng cường khả năng phục hồi của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam thông qua cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội. GREAT hợp tác với khối doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành và tổ chức xã hội dân sự để tạo cơ hội cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Dự án do Chính phủ Úc tài trợ và được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Lào Cai. GREAT bắt đầu được thực hiện từ năm 2017 và kéo dài 10 năm với tổng vốn đầu tư từ Chính phủ Úc là 67,4 triệu đô la Úc.



### Cải thiện sinh kế và môi trường kinh doanh ở Sơn La và Lào Cai

Chính phủ Việt Nam hiện đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, ghi nhận những đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Đồng thời, chính phủ cũng hiểu rõ những khó khăn mà nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số đang phải đối mặt trong việc tiếp cận các cơ hội và lợi ích mà sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mang lại. Tỷ lệ nghèo đói cao vẫn tồn tại trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại vùng Tây Bắc Việt Nam, tạo ra gánh nặng không cân xứng cho phụ nữ, làm chậm tiến trình tăng trưởng và phát triển bao trùm tại các tỉnh như Sơn La và Lào Cai, nơi có số lượng lớn hộ gia đình thuộc dân tộc thiểu số.

Với nhận thức rõ ràng sự phát triển hiệu quả cần bắt nguồn từ địa phương, Chính phủ đã trao quyền cho các cấp tỉnh và huyện chủ động dẫn dắt các lĩnh vực then chốt trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội, điển hình như các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG). Hỗ trợ sản xuất là một trong những hợp phần quan trọng nhất của các CTMTQG vì nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ sản xuất trong các CTMTQG

cũng thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, cơ hội này cũng đặt ra những thách thức cho các cơ quan cấp tỉnh và huyện trong việc triển khai các chiến lược, hướng dẫn và nguồn lực để vận hành, theo dõi và quản lý các dự án và chương trình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo chúng mang lại hiệu quả cho cộng đồng địa phương, bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số.



## DỰ ÁN GREAT VÀ HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH

### Những thành quả đã đạt được

Trong giai đoạn 1, GREAT đã cùng với các đối tác thuộc khối doanh nghiệp và nhà nước triển khai các mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp bao trùm và bền vững, với trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sản xuất và chế biến. Các hoạt động tập trung vào nâng cao kỹ năng sản xuất và chất lượng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất và hợp tác xã thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường và nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Với sự hỗ trợ của GREAT, các doanh nghiệp đầu chuỗi và cơ quan nhà nước đã cùng nhau xây dựng các mạng lưới kinh doanh bền vững, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất của phụ nữ dân tộc thiểu số. Trong suốt giai đoạn 1 của dự án GREAT, đã có nhiều bài học kinh nghiệm mới được chia sẻ giữa các cơ quan cấp tỉnh và các bộ ban ngành liên quan, đặc biệt là những bộ ban ngành chịu trách nhiệm phát triển chính sách hỗ trợ sản xuất các CTMTQG.

Dự án GREAT cũng đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại cả hai tỉnh để thử nghiệm và triển khai một công cụ khảo sát đánh giá chất lượng điều hành kinh tế địa phương – Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) – nhằm thu thập, đánh giá và nâng cao chất lượng cũng như phạm vi tiếp cận của các dịch vụ công hỗ trợ kinh doanh. Dự án đã hỗ trợ xây dựng và thiết kế công cụ DDCI, bao gồm cả việc lồng ghép yếu tố giới, cũng như quá trình lập báo cáo báo cáo và phổ biến kết quả, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ của các sở, ngành và địa phương. Dựa trên kết quả từ DDCI, giai đoạn 1 đã ghi nhận những cải thiện đáng kể về nhận thức và xếp hạng dịch vụ.

## Chiến lược và Đối tác của Dự án GREAT 2

Trong giai đoạn 2, GREAT tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được trong quan hệ hợp tác với các sở, ngành ở Lào Cai và Sơn La, với mục tiêu nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ công, đồng thời mở rộng phạm vi hưởng lợi chính sách trên toàn tỉnh, nhằm mang lại tác động tích cực đến nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số và cộng đồng của họ hơn nữa.



### Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Sơn La

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất thuộc các CTMTQG tại Sơn La. Hỗ trợ này tập trung vào việc nâng cao năng lực cho các cơ quan thuộc Sở NN&PTNT ở cấp tỉnh và huyện, nhằm đảm bảo việc hướng dẫn và triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất được thực hiện một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo các hoạt động và kết quả đều có tính đáp ứng và hướng đến thị trường.



### Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Du lịch và Thương mại Sơn La và Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Dự án hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng và triển khai thực hiện công cụ DDCI có tính đáp ứng giới và bao trùm tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai. Tiếp nối những kết quả đạt được trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 tập trung vào việc tăng cường năng lực cho hai tỉnh thông qua các cuộc khảo sát DDCI có lồng ghép yếu tố giới, nâng cao năng lực địa phương để triển khai kế hoạch cải thiện DDCI, xây dựng hệ thống giám sát quá trình DDCI và cải thiện việc truyền thông kết quả DDCI nhằm khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng doanh nghiệp.





## KẾT QUẢ MONG ĐỢI



Các tỉnh sẽ xây dựng hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất theo cơ chế thị trường và có tính đáp ứng giới trong khuôn khổ CTMTQG về Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Sở NN&PTNT có khả năng thiết kế và quản lý các sáng kiến hỗ trợ sản xuất bao trùm và có tính đáp ứng giới.



Khối tư nhân bao gồm các doanh nghiệp và hợp tác xã được tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ sản xuất trong khuôn khổ các CTMTQG.



Môi trường kinh doanh tại Sơn La và Lào Cai được cải thiện thông qua việc xây dựng và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh ở cấp tỉnh và huyện, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp do doanh nhân nữ dân tộc thiểu số làm chủ, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công một cách hiệu quả hơn.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng thêm 10% so với mức ban đầu.



85% số hộ kinh doanh và doanh nghiệp tham gia phỏng vấn ghi nhận về sự cải thiện chất lượng quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp.



### Chi tiết liên hệ

Để biết thêm thông tin về hoạt động của Dự án liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ chính sách, vui lòng liên hệ:

(Bà) Nguyễn Minh Ngọc

Quản lý chính sách

Dự án GREAT

📍 Tầng 7, tòa nhà Vinapaco, 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

✉️ [ngoc.nguyen@aus4equalityvn.org](mailto:ngoc.nguyen@aus4equalityvn.org)

☎️ 024 3211 5225 | 0389 663 366

GREAT